

*

Hoàng Hoá, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Số 820- CV/HU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới

Kính gửi: - UBND huyện;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT – XH huyện;
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện, hoạt động sinh hoạt các hội nhóm tín ngưỡng, tôn giáo trái phép như: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Ngọc phật Hồ Chí Minh, Âm Thanh - Ánh sáng và Pháp luân công vẫn tiếp tục diễn ra với khoảng 42 người. Một số hội nhóm ngoại tỉnh tập trung thành đoàn tham quan du lịch trên địa bàn huyện và tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép. Các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như: tập trung đông người sinh hoạt trái phép; tuyên truyền, tán phát các tài liệu không được phép lưu hành; tuyên truyền các tài liệu có nội dung có sự pha tạp, vay mượn, chắp vá từ các tôn giáo chính thống và tín ngưỡng khác, đồng thời thần thánh hóa người sáng lập. Thành phần tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới rất đa dạng, trong đó có nhiều người là đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu..., được các đối tượng cầm đầu lôi kéo tham gia và lợi dụng để tuyên truyền, quảng bá phát triển tổ chức. Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội, đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; là tác nhân làm nảy sinh, gây mâu thuẫn, bức xúc trong gia đình và xã hội, dễ bị các thế lực thù địch, phản động bên ngoài lợi dụng lôi kéo, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh, trật tự và xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực hiện Công văn số 1192 - CV/TU, ngày 04/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới*”; để phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi hoạt động trái pháp luật của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đối với các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới; không để các thế lực thù địch, phản tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Trong đó:

Đối với hoạt động của “Hội thành Đức Chúa Trời Mẹ”: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1150-CV/TU ngày 05/7/2023 của BTV Tỉnh ủy, Công văn số 811 - CV/HU, ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh với hoạt động của “*Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ*”.

Đối với hoạt động của Pháp Luân Công: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 10/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 862-CV/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với hoạt động của “*Pháp luân công*”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, định hướng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ bản chất, thủ đoạn, tác hại tiêu cực, ngộ nhận của việc luyện công “*chữa bách bệnh*”, từ đó nêu cao cảnh giác với các hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu, móc nối, lôi kéo người tham gia; không xem xét, quản lý “*Pháp luân công*” như một tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời phát hiện hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu và các hoạt động trái pháp luật khác của số người tham gia Pháp luân công để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới khác: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hình thức hoạt động và hậu quả, tác hại của việc tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới; nâng cao cảnh giác cho quần chúng Nhân dân để không tin, không nghe, không tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo; chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới để đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới có dấu hiệu, không để hình thành, phát sinh điểm nhóm mới hoạt động trái phép trên địa bàn; tập trung thực hiện các biện pháp xử lý triệt để các đối tượng cầm đầu, cốt cán, đối tượng rao giảng, tuyên truyền, tán phát tài liệu, lôi kéo người dân tham gia trái pháp luật.

2. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Công an huyện thẩm định, đánh giá nội dung các tài liệu liên quan đến các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới để làm căn cứ phân bác, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật của các hội, nhóm tín

ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới. Hướng dẫn các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các chức sắc các tôn giáo nhìn nhận đúng bản chất của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới để tham gia tuyên truyền, vận động, lên án, phê phán việc lợi dụng, vay mượn, pha tạp các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo của các hội, nhóm này; đồng thời tuyên truyền, vận động tín đồ, quần chúng Nhân dân không tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện và các ngành liên quan chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Tuyên truyền phóng sự “*Nhận diện bản chất, hậu quả, tác hại của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới*” của Đài PT&TH tỉnh, tuyên truyền các bài viết phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên hệ thống truyền thông đại chúng để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận diện, phòng ngừa.

Chỉ đạo Công an huyện chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tụ tập của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu để bảo đảm tính răn đe; không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, tranh thủ sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng Nhân dân để đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật trên địa bàn huyện.

3. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND cùng cấp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới; đấu tranh, xử lý các sai phạm của đối tượng cầm đầu, cốt cán, không để lợi dụng hoạt động của các hội, nhóm này để gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Phân công trách nhiệm cho từng chi bộ, cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người tham gia hoặc gia đình có người tham gia từ bỏ, không tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân để không tham gia các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới; tập trung phản ánh những tác động tiêu cực, những hệ lụy cho gia đình và xã hội của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới gây ra để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; kịp thời có các tin bài, phỏng vấn phê phán, ngăn chặn các hành vi đi ngược lại đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của con người, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, hội viên và các

tầng lớp Nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; hiểu rõ bản chất, tác hại, âm mưu, thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam để không tin theo, không tham gia hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới.

6. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Công an huyện và các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c),
- UBND huyện,
- UB MTTQ, các Đoàn thể CT – XH huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đoàn Thị Hải